
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 5/๒๕๖3 

วันพุธ ท่ี 10 มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ น. 

ณ หองประชุมสะลวง ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมริม 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. อาจารย ดร.สมศักดิ ์ บุญแจง กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

4. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

5. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

6. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

7. อาจารยตุลยนุสรญ สุภาษา กรรมการ 

8. อาจารย ดร.กันยารัตน รนิศรี  กรรมการ 

9. อาจารยพัฒนนิทร ศุขโรจน  กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน นทปีระสทิธพิร  กรรมการ 

11.วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

12. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

13. นายภาสกร แหงศักดิ์ศรี กรรมการ 

14. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ  

15. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

16. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

17. นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

19. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

20. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

21. นางสาวภัคจิรา กาบใจ ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. อาจารย ดร.ณัฐยิา ตันตรานนท กรรมการ ตดิภารกจิ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 6/2563 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 



๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 5/๒๕๖3 วันพุธท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖3 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวกัลยากร สุสงิโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ผลการเลอืกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม

แจงใหทราบวา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 2563 ไดประกาศผลการเลือกกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการ ประเภทคณาจารยประจําจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 

3 ทาน โดยวาระการดํารงตําแหนงเริ่มตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565       

ซึ่งเทากับวาระที่เหลืออยู ไดแก  

 1. อาจารย ดร.กันยารัตน  รนิศร ี  

 2. อาจารยพัฒนนิทร  ศุขโรจน  

 3. อาจารยชัยรัตน  นทปีระสทิธพิร 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 
 

1.2 แนะนําตัวแทนจากพนักงานราชการ และลูกจางประจํา เพื่อเปนตัวแทน 

  เขารวมประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม

แจงใหทราบวา ตามที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ คราวประชุมครั้งที่ 1/2563 ไดมีมติใหฝาย

เลขานุการประสานตัวแทนจากบุคลากรในตําแหนงลูกจางประจํา และพนักงานราชการเขารวมประชุมสภา

คณาจารยและขาราชการ ซึ่งไดทําการประสานและไดตัวแทนเรียบรอยแลว และในการประชุมครั้งนี้ไดเชิญ

ตัวแทนเขารวมประชุมดวย ไดแก  

1. ตัวแทนจากบุคลากรในตําแหนงลูกจางประจํา คือ นายสุรพล  ใจมา 

2. ตัวแทนจากพนักงานราชการ คอื นางสาวกัลยากร  สุสิงโสด 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 



๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 5/๒๕๖3 วันพุธท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 วันท่ี 18 มนีาคม 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ 4/๒๕๖๓ วันที่ 18 

มีนาคม 2๕๖๓ เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตาม

เอกสารรายงานการประชุม  
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) หนา 8 ในรายช่ือผูมาประชุม ใหตัดรายช่ือลําดับที่ 6 อาจารย ดร.ณัฐยิา  ตันตรานนท ออก 

2) หนา 10 บรรทัดที่ 12 แกไขขอความพมิพซ้ํา 

 จาก “ในฝายกจิกรรมใหตัดใหตัดขอยอย” เปน “ในฝายกจิกรรมใหตัดขอยอย” 

3) ตรวจสอบแกไขช่ือของวทิยาลัยพัฒนาเศรษฐกจิและชุมชนแหงเอเชียใหถูกตองทัง้หมด 
 

มตท่ีิประชุม 

รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอใหแกไข 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
 

3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงใหทราบวา ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 

มกราคม พ.ศ.2563 และครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 มีมติเห็นชอบใหมี

คณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยขอความอนุเคราะหอธิการบดีลงนามคําสั่ง แตทั้งนี้อธิการบดีไดสอบถาม

ขอมูลไปยังนิติกร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหดําเนินการตามเสนอ โดยใหประธานสภา

คณาจารยและขาราชการสามารถเปนผูลงนามในคําสั่งอนุกรรมการได โดยใชอํานาจตามขอบังคับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2559 ขอ 25 ประกอบกับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 7 (4)  

ในการนี้ประธานสภาคณาจารยและขาราชการจึงไดลงนามในคําสั่งอนุกรรมการโดยชอบดวยกฎหมาย     

ทั้ง 3 ชุดเรียบรอยแลว โดยสั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เมื่อประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการสามารถแตงตัง้อนุกรรมการได จะขอหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอเปนภาระงานปกติไปทาง

ตนสังกัดของกรรมการ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 



๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 5/๒๕๖3 วันพุธท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องแจงเพื่อพจิารณา 
 

๔.1 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจาง 

  ข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวทิยาลัย 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา ประธานอนุกรรมการศึกษาอัตราคาจางขั้นต่ําขั้นสูงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาอัตรา

คาจางขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.1 จึงนําเสนอสภา

คณาจารยและขาราชการพิจารณา 

ตามที่คณะอนุกรรมการไดศึกษาเปรียบเทียบคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยไดศึกษาขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นาสนใจ 4 มหาวิทยาลัยมาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กับมหาวิทยาลัย       

ราชภัฏพิบูลสงครามจะใหคาตอบแทนสูงสุด คือ 29,750 – 74,120 บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามจะใหสวัสดิการใกล เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  คือ มีประกันสังคม                  

คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  แตไมไดใหสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร ซึ่งกอนหนานี้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะกําหนดคาตอบแทนดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได

จัดทําโพลสํารวจพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งหมด โดยสอบถาม       

3 แนวทาง ไดแก แนวทางที่ 1 คือ ยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักคาจาง 0.2 เปอรเซ็นต แนวทางที่ 2 คือ 

ไมยินยอมใหหัก ขอใหมหาวิทยาลัยจายเต็มจํานวน และแนวทางที่ 3 คือ ใหเสนอแนวทางที่ดีกวา          

2 แนวทางแรก จากกระบวนการดังกลาวจึงมีแนวคิดในการจัดทําโพลเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ

ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหมเชนเดียวกับโพลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วามีความคิดเห็นไป

ในแนวทางใด และมขีอเสนอแนะที่ดกีวาอยางไรบาง 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยแทจริงแลวไดตกลงจายใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยในอัตรา 1.5 และ 1.7 แตเนื่องจากเกี่ยวของกับกฎหมายซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยจายเต็ม

จํานวนอัตรา 1.5 – 1.7 ไมได ตองแบงจัดสรรไวสําหรับสนับสนุนบุคลากร ดวยเหตุนี้แตละ

มหาวทิยาลัยจึงจัดสรรไปตามบรบิทที่แตกตางกัน 

2) สิ่งที่ที่ประชุม ทปสท. เนนย้ําคือ “ลดความเหลื่อมล้ํา สรางมาตรฐาน” ซึ่งใหแนวคิด

วามหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลลวนแตเปนสวนราชการเหมือนกัน ทํางานตาม        

พันธกิจเหมือนกัน ดังนั้นจึงควรไดรับคาตอบแทนและการดูแลที่มีฐานความคิด มีที่มาที่ไปเหมือนกัน 

เพื่อใหมคีวามเทาเทยีมเปนบรรทัดฐานเดยีวกัน และมคีวามภาคภูมใิจในการเปนบุคลากรของรัฐ 



๕ 
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3) การจัดทําโพลตองคํานงึถงึบุคลากรซึ่งจําแนกออกเปนหลายกลุม เชน  

- กลุมที่ 1 บุคลากรปฏบิัตงิานคนเดยีวมคีรอบครัวใชสทิธิ์เบกิไดทัง้หมด 

- กลุมที่ 2 ครอบครัวที่มบีุคลากรปฏบิัตงิานสองคน ใชสทิธิ์เบกิไดคนละครึ่ง 

- กลุมที่ 3 บุคลากรที่มคีูสมรสเปนขาราชการ ไมมสีทิธิ์ในการเบกิ 

- กลุมที่ 4 บุคลากรปฏบิัตงิานคนเดยีวไมมคีรอบครัวใชสทิธิ์เบกิเฉพาะตนเอง 

4) ควรศึกษาขอมูลที่ เกี่ยวของของบุคลากรกลุมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากพนักงาน

มหาวทิยาลัยรวมดวย ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว 

5) กอนการจัดทําโพลสอบถามประชาคมตองขยายแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให

ประชาคมมีความรูเบื้องตน และตองนิยามคําวาเทาเทียมคืออยางไรที่เหมาะสม ซึ่งคาตอบแทนไมตอง

เปนอัตราเต็ม 1.5 และ 1.7 แตควรเปนในอัตราเทาใดที่เหมาะสม มีสิทธิ์สวัสดิการที่เทาเทียม          

สวนใดควรจายสวนตัว หรือจายรวมกัน และแนวคิดเหลานี้ตองเขาถึงผูที่มีสิทธิ์ออกเสียงในกรรมการ

บรหิารงานบุคคลมหาวทิยาลัย และสภามหาวทิยาลัย 

6) ในการนําเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะอนุกรรมการทุกชุดตองอางอิงถึงระเบียบที่

เกี่ยวของใหถูกตองดวย 
 

มตท่ีิประชุม 

1) เห็นชอบ ใหประธานอนุกรรมการนําขอเสนอแนะหารอืตอคณะอนุกรรมการตอไป 

2) ประธานอนุกรรมการประสานกับผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยเพื่อจัดทําโครงการ

ในการจัดทําโพลสํารวจตอไป 

3) มอบหมายให นายอุดมศักดิ์  ปญญาอินทร นํารูปแบบการอางอิงขอกฎหมายเปน

ตัวอยางใหกับประธานอนุกรรมการทุกชุด 

 

๔.2 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาการเขาสู 

  ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารยกิตตินันท  หอมฟุง ประธานอนุกรรมการศึกษาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินการของอนุกรรมการศึกษา

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข ๔.2 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพจิารณา 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การ

บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 นั้น ในหมวดที่ 3 ขอ 25 ระบุเงื่อนไขการอาจ

ถูกเลิกจางของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวรรคสุดทายใหอธิการบดีเปนผูสั่งเลิกจาง โดยความเห็นชอบ



๖ 
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ของกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเปนการเปดชองใหมีความยืดหยุน เงื่อนไขดังกลาวมีผลตอ

ความม่ันคงทางอาชีพ กอใหเกิดความกังวลในการทํางาน และสรางความรูสึกเหลื่อมล้ําทางสังคม 

เนื่องจากบังคับใชเฉพาะกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไมรวมถึงขาราชการ และการที่ผูที่ลาศึกษาตอ 

รวมถึงผูที่อยูในตําแหนงบริหารระดับตั้งแตหัวหนาภาควิชาขึ้นไปนั้นสามารถตอเวลาการทําผลงาน 

ออกไปได สงผลกระทบทําใหอาจารยเปลี่ยนไปใหความสําคัญตอการทํางานวิจัยและเขียนเอกสาร

ประกอบการสอนหรือตํารา มากกวาเนนพัฒนางานสอน และหากมีการเลิกจางงานเกิดขึ้นมหาวิทยาลัย

อาจสูญเสียอาจารยที่มีประสบการณในการทํางานซึ่งบมเพาะมาโดยมหาวิทยาลัยเอง เมื่อเทียบกับการ

รับสมัครอาจารยใหมที่ รับสมัครเขามาซึ่งตองใชเวลาปรับตัว นับวาเปนตนทุนที่ เพิ่มขึ้นสําหรับ

มหาวทิยาลัย 

ดังนัน้อนุกรรมการจึงมขีอเสนอแนะ ไดแก 

1. ใชแนวทางการรณรงค หรือสงเสริมทางบวกใหพนักงานมหาวิทยาลัยสนใจพัฒนาตนเอง

มากกวาใชการบังคับ เนื่องจากอาจารยแตละทานมีความจําเปน และความสามารถแตกตางกัน 

ยกตัวอยางเชน อาจารยที่สังกัดวิทยาลัยแมฮองสอนที่ตองใชเวลาในการลงพื้นที่มาก และภาระงานสอน

ของอาจารยไมเทากัน 

2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการขอตําแหนงที่ ชัดเจน และสอดคลองกับแนวทางการ

พิจารณาของผูทรงคุณวุฒิที่ใชพิจารณาผลงานตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันทุกฝาย ยกตัวอยาง

เชน ประเด็นการเผยแพรผลงานสูสาธารณชนอยางกวางขวาง เปนขอความที่สามารถตีความขอบเขต

ความกวางไมเหมือนกัน ซึ่งจะสงผลใหการพิจารณาของแตละบุคคลมีมาตรฐานที่แตกตางกันได 

3. ควรมีการสนับสนุนที่มากขึ้น ไดแก การสนับสนุนทุนวิจัย ฐานขอมูลสําหรับการคนควาที่มาก

ขึ้นการจัดอบรมที่มคีวามเฉพาะสําหรับแตละศาสตร 

4. ควรมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาใหสอดคลองกับสถานการณ เชน การตีพิมพ

ผลงานที่เผยแพรบนวารสาร ซึ่งอาจตองใชเวลาในการดําเนินการนานตั้งแต 1 – 3 ป โดยเฉพาะวารสารที่

อยูในระดับด ีทําใหตองรอรอบในการตพีิมพนาน ซึ่งเงื่อนไขในขอบังคับดานเวลาอาจนอยเกินไป  

ทัง้นี้การประชุมหารอืของคณะอนุกรรมการชุดนี้ยังไมสิ้นสุด โดยไดฝากอนุกรรมการแตละทาน

ไดกลับไปหาขอมูลของคณะที่ตนสังกัดวามีจํานวนผูที่ไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยแลว และผูที่ยัง

ไมไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเปนจํานวนเทาไหร เพื่อนํามาเปนขอมูลเปรียบเทียบวาการมีขอบังคับ

ดังกลาวมาเปนเวลา 3 ป มีผลอยางไร การที่มหาวิทยาลัยใหเหตุผลของการเรงใหอาจารยมีตําแหนง

วิชาการโดยใหเหตุผลวาเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการเกษียณราชการ

ออกไปเปนจํานวนมากซึ่งมีผลตอคะแนนการประกันคุณภาพ แตในความเปนจริงบางภาควิชาที่ไมมี

อาจารยที่ มี ตํ าแหน งทางวิชาการ เลยแตหลักสูตรยั งสามารถผาน เกณฑการประเมินได 

คณะอนุกรรมการจึงมีความเห็นวาไมควรนําเรื่องการตอสัญญา และการทําผลงานเพื่อขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการมาเปนเงื่อนไข  
 



๗ 
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ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหพัฒนายิ่งขึ้นตองอาศัยการยกระดับความเช่ียวชาญ

และความชํานาญของบุคลากร แตควรใหความสําคัญในการบริหารงานบุคคลทั้งกระบวนการ ตั้งแต

กลไกเริ่มแรกการรับสมัคร กลไกการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตําแหนง ซึ่งมหาวิทยาลัยตองสนับสนุน

งบประมาณ และการไดจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเปนเพียงผลผลิตที่เกิดขึ้น แตการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมิไดวัดที่ผลผลิตเทานั้น ตองวัดใหเห็นผลที่เกิดจากการที่ไดจํานวนตําแหนง

วิชาการที่เพิ่มขึ้นวาสรางคุณคา หรือมูลคาใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางไร มหาวิทยาลัยมีแผนการใช

บุคลากรที่ไดลงทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหพัฒนาตนเอง และใหคาตอบแทนตําแหนงไดกลับมา

พัฒนามหาวทิยาลัยอยางไรหรอืไม มหาวทิยาลัยควรมแีนวปฏบิัตใิหเปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นวาการที่

มีจํานวนผูมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นนั้นสามารถชวยใหมหาวิทยาลัยมีการสอน การทําวิจัย มีการ

ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมหาวทิยาลัยไดอยางไรบาง  

2) การที่กําหนดระยะเวลาที่คอนขางบีบรัดสงผลตอขวัญกําลังใจ โดยเฉพาะอาจารย

ปกตทิี่มภีาระงานสอนจํานวนมาก หากตองเนนไปทํางานวจัิยยอมมผีลกระทบตอการสอนแนนอน 

3) ควรมขีอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการและปรับปรุงเรื่องระยะเวลา 

4) ตองช้ีใหเห็นถึงปญหา และเทคนิควิธีที่จะผลักดันใหบุคลากรทําตําแหนงโดยไมใช

การบังคับ 

5) การเสนอแนะตองไมกลาวถึงในสิ่งที่นอกเหนืออํานาจ สิ่งที่ตองเนนคือขอเสนอแนะ 

ที่สนับสนุนสงเสริมการคิดกระบวนการ โดยประธานอนุกรรมการควรมีการจัดทํา SWOT วิเคราะหวา

ปญหาอุปสรรคของการเขาสูตําแหนงทางวิชาการมีอะไรบาง ซึ่งจะทําใหพบวามหาวิทยาลัยควร

สนับสนุนสงเสริมการเขาสูตําแหนงไดอยางไร เชน งานของบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน

เปนภาระงานจริงหรือไม เกณฑประเมินบุคลากรสายวิชาการทั้ง 4 ดาน เหมาะสมหรือไมอยางไร     

ซึ่งตองมีขอเสนอแนะเชิงสรางสรรคที่สามารถทําได ไมกระทบตอฝายอื่น และมหาวิทยาลัยไมเสีย

ประโยชน รวมทั้งกอใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้นตอมหาวิทยาลัย เชน ขอเสนอวาหากขอผลงานทางวิชาการ

ไมได บุคคลนัน้ตองมเีอกสารประกอบการสอน มีตํารา มีงานวิจัยทุกปแทนไดหรือไม หรือขอเสนอแนะ

วาหากใครที่ตกลงทําผลงานวิชาการกับทางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถลดภาระงานอื่นได

หรือไม ทั้งนี้อาจจัดทําเปนโพลสํารวจความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

คณาจารยราชภัฏเชียงใหม 
 

มตท่ีิประชุม 

1) เห็นชอบ ใหประธานอนุกรรมการนําขอเสนอแนะหารอืตอคณะอนุกรรมการตอไป 

2) ประธานอนุกรรมการประสานกับผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยเพื่อจัดทําโครงการ

ในการจัดทําโพลสํารวจตอไป 



๘ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 5/๒๕๖3 วันพุธท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖3 

 

๔.3 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาภาระงาน 

  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให อาจารย ดร.สมศักดิ์  บุญแจง ประธานอนุกรรมการศึกษาภาระงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แจงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษา

ภาระงานของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ตามที่คณะอนุกรรมการไดศกึษาภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมีการ

หารือและขอปรับแกรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากรสายวิชาการของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามเอกสารประกอบในวาระที่ 4.4 
 

มตท่ีิประชุม 

ใหที่ประชุมรวมกันพจิารณารายละเอยีดของเอกสารในวาระที่ 4.4 

 

๔.4 ขอปรับแกรายละเอยีดแบบประเมนิผลการปฏบิัตริาชการสําหรับบุคลากร 

  สายวชิาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

อาจารย ดร.สมศักดิ์  บุญแจง ประธานอนุกรรมการศึกษาภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม นําเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับแกรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สําหรับบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.4 

จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการพจิารณา 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบใหแบงเปน 4 ดาน ควรนําภาระงานในขอที่ 5 ผนวก

เขาไปอยูในดานที่ตรงกับ 4 ดานนัน้หรอืไม และพจิารณาคาน้ําหนักไดหรอืไม 

2) การใหน้ําหนักคะแนนขึ้นอยูกับคณบดี และหัวหนาภาค การนิยามคาภาระงานจึงไม

ชัดเจนวาขอบเขตการทํางานอยูที่ใด และแบบประเมนิจะเปนสิ่งบงบอกความมุงเนนของมหาวทิยาลัย 

3) ควรลองปรับแกในสวนโครงสรางที่ลดบทบาทการประเมินโดยใชดุลยพินิจคณบดี และ

หัวหนาภาคใหลดลง ซึ่งการประเมินที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจมากๆ มักสงผลตอขวัญและกําลังใจของผูถูก

ประเมนิ 

4) ควรเริ่มจากการวิเคราะหเอกสารคูมือกอน เนื่องจากตองเขาใจนิยามตางๆ และจัดทํา

เปนตารางเปรียบเทยีบแบบประเมนิของเดิมและที่ทําการปรับแก โดยมกีารอธบิายในชองหมายเหตุดวย 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบ ใหประธานอนุกรรมการนําขอเสนอแนะหารอืตอคณะอนุกรรมการตอไป 



๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 5/๒๕๖3 วันพุธท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

5.1 พระราชกําหนด วาดวยการประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ มอบหมายให นายอุดมศักดิ์  ปญญาอินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการนําเสนอที่ประชุมใหทราบเกี่ยวกับพระราชกําหนด วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2563 รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 5.1 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

5.2 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ มอบหมายให นายอุดมศักดิ์  ปญญาอินทร กรรมการและผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการนําเสนอที่ประชุมใหทราบเกี่ยวกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 

มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 5.2 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

5.3 รายงานการเบกิจายงบประมาณและงบประมาณคงเหลอื ประจําปงบประมาณ 

2563 และการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมใหทราบเกี่ยวกับรายงานการเบิกจายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ 

ประจําปงบประมาณ 2563 และการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2564 

รายละเอยีดดังนี้ 

1. ปงบประมาณ 2563 สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการไดรับจัดสรรงบประมาณ

จํานวนทัง้สิ้น 666,590 บาท ไดเบิกจายงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม - 1 มิถุนายน 2562) ไปแลว

จํานวนทั้งสิ้น 298,344.50 บาท คิดเปนรอยละ 44.76 คงเหลือ 368,245.50 บาท คิดเปน 

รอยละ 55.24 



๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 5/๒๕๖3 วันพุธท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖3 

 

2. สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการไดคืนงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยตามที่ได

หารือกันในสภาคณาจารยและขาราชการ และตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวนทั ้งสิ ้น 

207,960 บาท 

3. งบประมาณของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 โดย

สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการไดจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย จํานวนทั้งสิ ้น 

774,600 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข 5.3 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อ

ทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

5.4 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย การอุทธรณโทษภาคทัณฑ  

 ตัดเงินเดอืน ลดข้ันเงินเดอืนของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2563 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

นําเสนอที่ประชุมใหทราบเกี่ยวกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การอุทธรณ      

โทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2563 สืบเนื่องมาจากกรณีการกําหนดใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย ตองประกอบดวยขาราชการพลเรือน 2 คน ที่มาจากกรรมการสภาคณาจารย               

โดยขาราชการพลเรือนที่อางถึงนั้นกําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แตเนื่องจากปจจุบันในสถาบันอุดมศึกษามีตําแหนงขาราชการลดลง 

และในสภาคณาจารยและขาราชการปจจุบันมีขาราชการจํานวน  2 คน รวมประธานสภาคณาจารย

และขาราชการ ซึ่งไมสามารถนําเสนอใหเปนคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยได 

สภามหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําขอบังคับฉบับนี้ขึ้นเพื่อระบุในกรณีที่ไมมีกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการที่มาจากขาราชการ พลเรอืน ใหเลอืกกรรมการจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ที่มาจากพนักงานมหาวิทยาลัยไดซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยจะสงเรื่องเพื่อใหทางสภาคณาจารยและ

ขาราชการสงรายช่ือกรรมการใหมเพื่อใหตรงตามขอบังคับฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 

5.4 จึงนําเสนอสภาคณาจารยและขาราชการเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 



๑๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 5/๒๕๖3 วันพุธท่ี 10 มิถุนายน ๒๕๖3 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
 

6.1 เรื่องการรองทุกขของคณาจารย  

(วาระลับ) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมใหทราบเกี่ยวกับเรื่องการรองทุกของคณาจารยซึ่งเปนวาระลับในคราวประชุม ครั้งที่ 

4/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ไดดําเนินการตามมติเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2563 แตทัง้นี้ยังไมมกีารตอบกลับ ซึ่งหากมรีายละเอยีดเพิ่มเตมิจะแจงใหกรรมการทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

6.2 กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการคร้ังตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมวากําหนดการประชุมตามมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ     

ครัง้ที่ 1/2563 ไดกําหนดใหจัดการประชุมในทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน แตเนื่องจากในเดือนกรกฎาคม

กําหนดการประชุมวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันเปดภาคการศึกษา ที่ประชุมจึงรวมกัน

กําหนดการประชุมครัง้ตอไป คอืวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑3.0๐  น. 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


